

ม.แม่ฟ้าหลวง จัด MFU Coffee Fest พัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารพลเอก
ลำเตา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสุภาพร โชกเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการ
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย และศาสตราจารย์
ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเปิดงาน
MFU Coffee Fest 2024 และการ
ประชุมวิชาการ หัวข้อ พัฒนาอุตสาหกรรม
กาแฟไทยอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่
15-16 มีนาคม 2567 โดยมีผู้เข้า
ร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร
ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ บุคลากร
จากภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ
นักวิจัย และผู้สนใจ กว่า 300 คน

นางสุภาพร ผอ.กองบริหารทุน
วิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงาน วช.
กล่าวว่า จากนโยบายสำคัญของ
ประเทศในการยกระดับสินค้าเกษตร
และพัฒนาเกษตรกรเพื่อผลิตวัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง รองรับ
การแปรรูปและพัฒนาสินค้าและส่งออก
เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศและ
ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาวัตถุดิบที่มี

คุณสมบัติสอดคล้องกับกระบวนการ
แปรรูป โดยนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมมาใช้เชื่อมต่อกับภาค
การผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ธุรกิจ จะนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์
มีมูลค่าสูง

ประเทศไทยมีผลผลิตกาแฟ
อาราบิก้าจำนวน 11,169 ตัน/ปี ปลูกมาก
ในภาคเหนือตอนบนและปลูกมากที่สุด
ในจังหวัดเชียงราย ส่วนกาแฟสายพันธุ์
โรบัสต้ามีผลผลิตประมาณ 22,505 ตัน/ปี
ปลูกกันมากในภาคใต้โดยเฉพาะใน
จ.ชุมพร กาแฟมีมูลค่าการส่งออกสูง
ไม่แพ้พืชเศรษฐกิจของไทยชนิดอื่น จัด
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการ โดย
ปัจจุบันความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ
ของโรงงานแปรรูปในประเทศไทย เพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากกระแสความนิยม
ดื่มกาแฟ ทั้งกาแฟแก้วสดและกาแฟ
สำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการ
ผลิตกาแฟสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกเพิ่ม
มากขึ้น และในปัจจุบันมีแนวโน้มการ
บริโภคกาแฟที่เน้นการผลิตกาแฟที่มี
เรื่องราว การนำเอาองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ในการผลิต และการพัฒนากลิ่นรส
เพื่อบ่งบอกความเฉพาะของกาแฟ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 16 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15659

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 39.50 Ad Value: 49,375

PRValue (x3): 148,125

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ม.แม่ฟ้าหลวง จัด MFU Coffee Fest พัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอย่างยั่งยืน



พัฒนากาแฟ : นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเปิดงาน MFU Coffee Fest 2024 และการประชุมวิชาการ หัวข้อ พัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2567